

Số: /KH-GD&ĐT

Lạc Thủy, ngày tháng 6 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### **Tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân**

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình về việc tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân;

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 5/6/2023 về việc tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân của UBND huyện Lạc Thủy.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc triển khai tuyên truyền nội dung Kế hoạch đến toàn thể cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên và nhân viên cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh PCTN trong bộ máy hành chính Nhà nước. Chủ động phòng ngừa và khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác PCTN, tiêu cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về PCTN; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực tạo bước chuyển biến tích cực, củng cố lòng tin của nhân dân. Xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

##### **2. Yêu cầu**

- Các đơn vị trường học trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh PCTN, tiêu

cực. Xác định việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy vai trò chủ động, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị với các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền.

## **II. NỘI DUNG**

**1.** Tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng; nội dung công tác PCTN nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn kiện của Trung ương, của tỉnh như: Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thông báo số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị định số 130/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc hình sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, nhất là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xử lý, giải quyết các vụ án hành chính và vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp về văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó tập trung tuyên truyền 19 hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi tiêu cực được nhận định theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

**2.** Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm túc phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm quản lý về mặt Nhà nước của mỗi cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

**3.** Tuyên truyền kết quả PCTN, lãng phí, tiêu cực của các cơ quan, đơn vị trong huyện; kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kết quả xử lý các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về PCTN, lãng phí, tiêu cực, góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa từ đó củng cố niềm tin của

cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào quyết tâm chính trị của Đảng và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nội dung tuyên truyền đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tích cực giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực.

**4.** Đấu tranh, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị về tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam; âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TP, các PTP;
- CM MN, TH, THCS;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Tiến Mạnh**